
BORGARRÁÐ 10. JÚNÍ 2022: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um
breytingar á ofbeldisvarnarnefnd - MSS22060090

Flokkur fólksins hefur ekki séð rök fyrir því af hverju ákveðið var að leggja ofbeldisvarnaráð
niður og setja málaflokkinn undir mannréttindaráð. Er ekki með þessari aðgerð verið að
gengisfella málaflokkinn. Óskað er skýringa og hvaða rök liggja fyrir þessari ákvörðun?


